
Samantekt

Efni: Spurningar og ábendingar sem fram komu á íbúafundi á Hótel Framtíð 7.11.2023.

Eftirfarandi ábendingar og spurningar komu fram:

Bent var á að bæta þyrfti lýsingu á skólalóð og við ærslabelginn og önnur leiktæki í Blánni.

Spurt var um hver væru framtíðaráform um nýtingu Faktorshússins.

Bent var á að lítið færi fyrir umfjöllun um endurbætur og uppbyggingu sundlaugarinnar á 
Djúpavogi í framkvæmdaáætlunum sem liggja fyrir.  

Spurst var fyrir um með hvaða hætti staðið yrði að ráðningu nýs fulltrúa sveitarstjóra.

Spurt var um fuglasafnið, hvar það væri, hvort það lægi undir skemmdum og hvaða áform 
væru um framtíð þess.

Spurt var hvort ekki ætti að hreinsa grjótið úr fjörunni neðan við nýjan göngustíg við 
Víkurland og hvort gert væri ráð fyrir stiga niður í fjöruna.

Spurt var um breiddina á fyrirhuguðum göngustíg við Víkurland og gangstétt í Gleðivík, 
meðfram eggjunum.

Spurt var um framkvæmdir í Markarlandi, og raðhúsagrunninn sem þar er. Einnig um 
frágang lóðarinnar.

Spurt var um vetrarþjónustu á Öxi og hvernig verði staðið að henni.

Ábendingar komu um að finna þyrfti bókasafninu betri stað en í grunnskólanum.

Bent var á að klára þyrfti að ganga frá skólalóðinni.

Spurt var um menningarhús á Djúpavogi og hvort ekki mætti koma upp slíku, jafnvel í 
samstarfi með bókasafni.

Bent var á að Tryggvabúð væri orðin of lítil og hvort ekki mætti færa starfsemina yfir í 
Sambúð.

Spurt var um hvort fyrirhugað væri að koma upp ljósleiðara í þéttbýlinu á Djúpavogi.

Spurt var um fráveitumál og hvenær framkvæmdur hæfust en langt er um liðið síðan 
undirbúningur hófst.

Spurt var um vatnsveitu og hvort einhverjar áætlanir væru um að bæta hana.

Bent var á að gangstétti víða í bænum þörfnuðust viðhalds.



Spurt var um Öxi og hvað væri að frétta af framkvæmdum við nýjan Axarveg.

Spurt var um hljóðmengun í höfninni frá brunnbátum sem verið hefur viðvarandi um 
nokkurt skeið.

Spurt var um landtengingar fyrir stærri skip.

Bent var á að tryggja þyrfti aðgengi að björgunarvestum fyrir krakkana á bryggjunni í 
tengslum við nýtt þjónustuhús sem fyrirhugað er að koma upp.

Spurt var um stöðu skipulagsmála í Múlaþingi og bent á að mörgum reyndist erfitt að fara í 
framkvæmdir vegna tregður hjá umhverfis- og framkvæmdasviði.

Bent var á nauðsyn þess að sjúkrabíll væri alltaf til staðar á þeim dögum þegar mest er um 
að vera í tenglsum við móttöku skemmtiferðaskipa. Sama gildir um lögreglu.

Bent var á mikilvægi þess að unnin væri stefnummótun í sveitarfélaginu varðandi móttöku 
ferðafólks.

Bent var á mikilvægi þess að koma upp upplýsingamiðstöð fyrir ferðafólk á staðnum um 
háannatímann á sumrin og því jafnframt velt upp hvort það væri sveitarfélagsins að greiða 
fyrir slíkt eða ferðaþjónustuaðila. Einnig var bent á mikilvægi þess að allt skipulag taki tillit til 
aukins fjölda ferðamanna.

Lagt var til að hjólastígar yrðu lagðir í og við þorpið.

Bent var á að gera þyrfti ráðstafanir á Svalbarðstanganum svo fólk fari sér ekki á voða.
 
Bent var á að rútubílastæðið neðan við Bjargstúnið væri á hættulegum stað og þyrfti að 
færa.

Bent var á að of víða í bænum væri ekki nógu snyrtilegt að við því verði að bregðast.
Spurt var um opnunartíma á Háaurum og hvort ekki standi til að samræma opnunartíma á 
móttökustöðvum í sveitarfélaginu.

Spurt var um Klifið og  Sjávarminni og hvort til standi að gera lagfæringar á hvoru tveggja.
-Hvað með hleðsluna í kringum listaverkið Sjávarminnið á Bjargstúni,það þarf að laga það.
Bent var á að sinna þyrfti viðhaldi á sparkvellinum.

Bent var á að fleiri rútustæði vantaði í bæinn og að mögulegt væri að koma þeim fyrir neðst 
á Bjargstúninu til bráðabirgða.


